

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. จับตามผลผลิตผลไม้พุ่ง ต้นทุนไตรมาสแรกเพิ่ม ๒%	กรุงเทพธุรกิจ
๒. สศข.๒ ลุยสำรวจ ๓จังหวัดเก็บข้อมูลต้นทุนยางพารา	แนวหน้า
๓. ทันสถานการณ์.. 'ยุคผล' สั่งตั้งรับผลผลิตลิ้นจี่-ลำไยล้นตลาด	โพสต์ทูเดย์
๔. เตือน 'เกษตรกร' ไร่มันสำปะหลังเปลี่ยนแปงระบบ	แนวหน้า
๕. Smart Office	แนวหน้า
๖. กรมชลประทาน ๕๔สถานีสูบน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าขยายพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง	แนวหน้า
๗. หม่อมใหม่เปิดตัวเมืองเกษตรสีเขียว นำร่อง ๓ จังหวัดสู่การผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม	แนวหน้า
๘. 'สภ. พะเยา' ยันช่วยเหลือเต็มที่สวนยางพายุถล่ม	คมชัดลึก
๙. ไทยพร้อมประชุมผู้นำเผ่ากานาชาติ ครั้งที่ ๖	เดลินิวส์
๑๐. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	เดลินิวส์
๑๑. มอบหนังสือ	เดลินิวส์
๑๒. กพส.จัดสรรวงเงินกู้ ๔,๐๐๐ล้าน เพิ่มทุนการบริหารงานสหกรณ์	สยามรัฐ
๑๓. กก. ยันไม่แทรกแซงราคาตลาดผ่านระบบสหกรณ์ ๓ พันตัน MOU บริหาร ผลผลิตลิ้นจี่	สยามรัฐ
๑๔. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ..	บ้านเมือง
๑๕. กรมตรวจบัญชีฯ ติวเข้มบัญชีสวนปาล์มน้ำมัน-ยางพารา	บ้านเมือง
๑๖. กรมตรวจฯ เข้าร่วมโครงการปลูกไม้ผลครบครัว ๑ ต้น	บ้านเมือง
๑๗. เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	บ้านเมือง
๑๘. ของบปราบชายทุเรียนอ่อน	ไทยรัฐ
๑๙. ตรวจสอบโครงการ	ไทยโพสต์
๒๐. กรมตรวจฯ เผยผลจัดเกรดสหกรณ์ ซึ่ยังมีข้อบกพร่องและเสียงสูง ๒พันกว่าแห่ง	ไทยโพสต์
๒๑. 'ตรอกนอง' นำร่องอบต. คุ่มแมลงวันผลไม้-เพื่อส่งออก	คมชัดลึก
๒๒. หนุนเลี้ยงหมูหลุมลดค่าใช้จ่าย	มติชน
๒๓. กลุ่มแผนธุ์ชาวนาติดหล่ม	โพสต์ทูเดย์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือ สศก. ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลไม้ ไตรมาสแรกปี 57 ในภาพรวมต้นทุนเพิ่มขึ้น 2.05 % โดยผลไม้จากภาคตะวันออกแหล่งผลิตใหญ่กำลังทยอยเข้าสู่ตลาด

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ผลไม้ภาคตะวันออกกำลังทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลไม้ ปี 2557 ในภาพรวมไตรมาสแรก พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 2.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น 4 % ขณะที่ผลไม้หลายชนิดในปีนี้มี ผลผลิตออกมากกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้มีค่าเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา สารเคมีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างทรงตัว

แต่หากพิจารณาต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่โลกั่มของผลไม้ กลับมีต้นทุนการผลิตลดลง เช่น ลิ้นจี่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย กก.ละ 15.27 บาทลดลง 11% ลำไยมีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 11.51 บาท ลดลง 6% เงาะมีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 9.56 บาท ลดลง 2% ทุเรียน มีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 16.09 บาท ลดลง 1% และลองกองมีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 23.03 บาทลดลง 2% ในขณะที่ มังคุดมีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 14.09 บาท เพิ่มขึ้น 4%

สำหรับสถานการณ์ราคาผลไม้ที่เกษตรกรขายได้มีส่วนของเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูพบว่าราคาผลไม้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะลิ้นจี่พันธุ์คอมพิวเตอร์ AA มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 110 บาท ในขณะที่เกรด A เฉลี่ย กก.ละ 60 บาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าในเดือนเม.ย. นี้ จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 8 % ของผลผลิตทั้งหมด ต้น ลำไย มีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนเม.ย. ประมาณ 2 %ของผลผลิตทั้งหมด และมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 20-30 บาท ซึ่งเป็นราคาลำไยสดทั้งข้อ

อย่างไรก็ตาม ราคาผลไม้ที่เกษตรกรขายได้มีส่วนในภาคตะวันออก พบว่า เงาะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือน เม.ย. เล็กน้อย ประมาณ 4% โดยมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 50-55 บาท เป็นราคาเกรดตะกั่วหั่นลิ้นจี่ทอง

ส่วนทุเรียนมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดประมาณ 9% ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 70-80 บาท ซึ่งเป็นราคาทุเรียนขนาดใหญ่ที่มีผลผลิตออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

ส่วนมังคุด มีผลผลิตออกสู่ตลาดเดือนนี้เล็กน้อย ประมาณ 2% ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีราคาเฉลี่ยที่ส่งเปิดรับซื้อ กก.ละ 190-



จับตามผลผลิตผลไม้พุ่ง ต้นทุนไตรมาสแรกเพิ่ม2%

ราคาผลไม้ เดือนเม.ย. ช่วงต้นฤดู ยังค่อนข้างดี

200 บาท เป็นราคามังคุดเกรดผิวมันคละเพื่อส่งออกซึ่งจะมีผลผลิตออกที่จันทบุรี และตราด และลองกอง มีผลผลิตออกน้อยมาก ประมาณ 0.44 %จึงยังไม่ีราคา

สำหรับสถานการณ์การผลิตผลไม้ ปี 2557 คาดว่า ผลไม้หลายชนิดจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากปีที่แล้ว โดยลิ้นจี่มีการผลิตทั้งประเทศ 66,129 ตัน เพิ่มขึ้น 38% เนื่องจากปีนี้ อากาศเหมาะสม

ส่วนลำไยคาดว่าจะมีผลผลิตทั้งประเทศประมาณ 1,022,867 ตัน เพิ่มขึ้น 19% ด้านเงาะคาดว่าจะมีผลผลิตทั้งประเทศ ประมาณ 325,808 ตัน เพิ่มขึ้น 3 % ด้านทุเรียนคาดว่าจะมีผลผลิตทั้งประเทศ ประมาณ 625,221 ตัน เพิ่มขึ้น 10 %

ส่วนมังคุด คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งประเทศ 275,530 ตัน ลดลง 1% สำหรับลองกอง คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งประเทศ ประมาณ 168,659 ตัน เพิ่มขึ้น 5% ทั้งนี้จากการผลิตดังกล่าวในปีนี้ ทำให้คาดว่าผลผลิตจะทยอยออกใกล้เคียงกัน ช่วง พ.ค.-มิ.ย. และคาดว่าจะไม่มีปัญหาด้านราคา

สำหรับประเทศไทยออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดือนมี.ค. เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.80 บาท เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกกว่าปีละ 2,300 ล้านบาท ผลผลิตในปีนี้อาจจะมี 819,682 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10,653 ตัน ลดลง 1%

ปีนี้เป็นปีที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยวลับปรดลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจุบันต้นยางพาราโตขึ้น ต้องรื้อต้นลับปรดที่แซมออก ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมาประสบภาวะแห้งแล้ง และอากาศร้อนจัด ผลลับปรดไม่สมบูรณ์ แต่ในปีนี้อากาศสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ซึ่งจากผลผลิตลับปรดที่คาดว่าจะลดลงนั้น ส่งผลให้ราคาลับปรดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศศข.2ลุยสำรวจ3จังหวัด เก็บข้อมูลต้นทุนยางพารา

นายชวพฒ อินทรเทศ ผู้อำนวยการ แพร่ และน่าน รวมกว่า 300 ครัวเรือน พบ
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ว่าร้อยละ 90 จำหน่ายผลผลิตในรูปแบบยาง
 พืชปลูกโลก (ศศข.2) เปิดเผยว่า ศศข.2 โดยราคาเฉลี่ยในท้องถิ่นก็โลกรับละ 34 บาท
 ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือนลดลง
 ยางพาราของเกษตรกรในภาคเหนือในพื้นที่ จากปีก่อนร้อยละ 50 ทั้งนี้ การจัดเก็บ
 จ.อุดรดิตถ์ แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วง
 แหล่งปลูกใหม่ จึงได้ศึกษาถึงความเป็นไป หนึ่งปี ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม
 ได้ในการลงทุนผลิตโดยมุ่งนำเสนอผลการ 2556 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสำรวจ
 ศึกษาทางด้านสภาพการผลิต การตลาด เบื้องต้น ถึงแม้ว่ารายได้ต่อครัวเรือนของ
 รวมทั้งผลตอบแทนทางการเงินที่เกษตรกร เกษตรกรชาวสวนยางจะลดลง แต่พื้นที่ปลูก
 ได้รับจากการผลิตตลอดช่วงอายุการผลิต ยางพารากลับสวนทางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุ
 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน มาจากเมื่อต้นปีงบประมาณ ปี 2555 รัฐบาล
 สุทธิ อัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน และอัตรา ได้อนุมัติงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท
 ผลตอบแทนจากการผลิต การวิเคราะห์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เกษตรกร
 ความอ่อนไหวภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของ จึงเชื่อว่าราคายางคงจะไม่ตกต่ำ เป็นเหตุให้
 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าใช้จ่ายและรายได้ พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นในปี 2556
 เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรก็ยังมีความเห็น
 ทั้งนี้จากการสุ่มสำรวจจากเกษตรกร ยางพาราเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่าย และมีอัตรา
 ชาวสวนยางพารา ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ เสี่ยงน้อยกว่าพืชชนิดอื่นๆ อีกด้วย

กับสถานการณ์

สหภาพฯ ของกบฏ ปปช.เบรกจัดเบสอีอีวี

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า สหภาพฯ จะเข้าพบนายไพโรจน์ วงศ์วิภาณันท์ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันกำการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ วุฒิสภา เพื่อขอข้อมูลเอกสารโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน และจะสอบถามว่าเหตุใดจึงยังไม่ให้ ขสมก.จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีใหม่ ในขณะที่ปัจจุบันสภาพรถเมล์ ขสมก.ทรุดโทรมมากแล้ว

นอกจากนี้ สหภาพฯ ยังได้ยื่นหนังสือต่อนายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 12 ข้อ เช่น ให้องค์การเร่งจัดหาทดแทนรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน การปรับค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าให้พนักงานเป็นเดือนละ 9,040 บาท เนื่องจากพนักงานบางคนมีรายได้ต่ำมากประมาณ 6,000-8,000 บาทต่อเดือน

'ยุค' สังกัดรับผลผลิตสินค้า-สายใยตลาด

นายยุค ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้

ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ปี 2557 ในการดำเนินงานตามแนวบริหารจัดการผลไม้ คือ การปรับสมดุลอุปสงค์-อุปทาน ต้องสามารถใช้ข้อมูล Zoning และ Mapping ในการพยากรณ์ผลผลิตในภาพรวม



ยุค ลิ้มแหลมทอง

พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ โดยในปีนี้มีผลไม้ที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกมามาก คือ ลำไย ลิ้นจี่

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าผลไม้ภาคเหนือ คือ ลิ้นจี่ ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งสิ้น 5.9 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28% ส่วนการผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ จะมีผลผลิตประมาณ 6.9 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 19% ■

เดือน'เกษตรกร' โรมันส่าปะหลัง เพ็ลยแ่งระบาค

นายโอหาร พัทธ์ณี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้ง ใน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ระยอง ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี กาญจนบุรี และสงขลา รวมพื้นที่ 8,138 ไร่ คิดเป็น 0.16% ของพื้นที่ขึ้นต้น ในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ไร่ โดยมากกว่า 50% ของพื้นที่เกิดการระบาดเป็นมันสำปะหลังที่มีอายุ 1-4 เดือน ที่เหลือเป็นการระบาดในมันสำปะหลังอายุ 4-8 เดือน และมากกว่า 8 เดือน

จากข้อมูลดังกล่าว จะสังเกตได้ว่า ส่วนใหญ่เกิดกับมันสำปะหลังอายุน้อย และเกิดการระบาดค่อนข้างรวดเร็ว อาจเนื่องมาจากมีเพลี้ยแป้งติดมากับท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรนำมาปลูก ผสมกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดกับมีฟ้าผ่าในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการระบาด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาถือว่าไม่รุนแรงและยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งในขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการปล่อยแตนเบียน *Anagyrus lopezi* และแมลงช้างปีกใส ตามพื้นที่ที่พบการระบาด เพื่อควบคุมจำนวนประชากรของเพลี้ยแป้ง อีกทั้งยังมีศูนย์ศัตรูพืชชุมชน และศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช พร้อมให้ความรู้กับเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดก่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตของเกษตรกร อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ก่อนปลูก และหมั่นสำรวจแปลงอยู่เสมอ



Smart Office : นายชุตถ์ ลิ้มเทศมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์
เยี่ยมชมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเกษตรกรด้วยสมาร์ตการคิดทั่วประเทศ “เกษตรกร
อัจฉริยะ” หรือ “เกษตรกรปราดเปรื่อง” ภายใต้โครงการ Smart Farmer/ Smart Officer
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมชลผล๕๔สถานีสูบน้ำขนาดเล็ก

เดินหน้าขยายพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

นายนิรันดร์ นาครทัตบิณฑิมา ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7 (สชป.7) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี 2546 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการจัดทำคลองชลประทานส่งน้ำ/ สถานีสูบน้ำ เพื่อนำน้ำจากเขื่อนปากมูลมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากที่แล้งมาเขื่อนปากมูลซึ่งมีความจุ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บน้ำได้ไกล 150 กิโลเมตร และยังรับน้ำจากเขื่อนสิรินธร มาได้โดยตรงแต่ยังไม่สามารถนำน้ำที่มีอยู่ขึ้นมาใช้ได้เต็มที่

“แนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้วางไว้คือ ที่บริเวณโครงการชลประทานปากมูลในขั้นต้นจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 81 แห่ง และก่อสร้างสถานีฯ ขนาดกลาง จำนวน 19 แห่ง ต่อไปคือก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ปากลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล จำนวน 16 แห่ง และจะต่อยอด

โครงการ โขง-ชี-มูล เดิมโดยการก่อสร้างสถานีฯ ขนาดกลางในจุดที่มีฝายหรือประตูระบายน้ำในลำน้ำสาขาแม่น้ำมูลอีกจำนวน 16 แห่ง ทั้งหมดนี้คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 750,000 ไร่ ประกอบกับผลการวิเคราะห์โครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์ได้ผลว่าเป็นโครงการที่น่าลงทุน สชป.7 จึงมีการเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง”

นายนิรันดร์กล่าวต่อว่า แม่น้ำมูลมีน้ำท่าไหลเฉลี่ยถึงปีละ 30,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเท่ากับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน กรมชลประทานต้องการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อนำน้ำจำนวนนี้ขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งของแม่น้ำมูลตอนล่างและสาขาอย่างเต็มที่ มี

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้เพิ่มโอกาสมีน้ำให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ แม้ว่าส่วนคนที่อยู่ไกลก็ไม่เสียโอกาสในการนำน้ำไปใช้

นายสุชาติ หาญชนะชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสชป. 7 กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สชป.7 ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดเล็กเสร็จสิ้นแล้ว 54 สถานี ได้พื้นที่ชลประทาน 86,520 ไร่ โดยในปี 2557 และ 2558 จะก่อสร้างสถานี ขนาดเล็กเพิ่มอีก 7 สถานี เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 11,650 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทานที่จะได้ในเบื้องต้นนี้รวม 98,170 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแผนงานเพิ่มเติมขึ้นมาคือ การขุดคลองสายที่จะสามารถส่งน้ำจากสถานีขนาดเล็กเหล่านี้ออกไปได้ไกลกว่าเดิม ทำให้เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 50,000 ไร่

หมอนไหมเปิดตัวเมืองเกษตรสีเขียว

● นาร่อง๓จังหวัดสู่การผลิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นางสุภารัตน์ วัชรบุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหมอนไหม เปิดเผยว่า กรมหมอนไหมเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดเมืองเกษตรสีเขียว เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มไปยังตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าหมอนไหมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองการเป็นสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานการรับรองกระบวนการผลิตหมอนไหมไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าหมอนไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทย ยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมสัมมนาหลักสูตรแนวทางการผลิตและการรับรองหมอนไหมภายใต้โครงการเกษตรสีเขียว (Green City) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในแนวทางกระบวนการผลิตและการรับรองสินค้าหมอนไหมภายใต้มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

กลุ่มผู้ผลิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าหมอนไหมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว



สุภารัตน์ วัชรบุปต์ เหล่าวิชยา

นางสุภารัตน์ กล่าวอีกว่า กรมหมอนไหมยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียวอีก 3 ด้าน คือ 1.อบรมและพัฒนาความรู้การผลิตหมอนไหมอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรแนวทางการผลิตหมอนไหมตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ หลักสูตรมาตรฐานการผลิตหมอนรังไหม และเส้นไหมมาตรฐานอินทรีย์ 2.การ

พัฒนามาตรฐานหมอนไหมอินทรีย์ โดยให้การสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่การผลิต จัดสรรพันธุ์หมอนที่ดี พัฒนาระบบการให้น้ำในแปลงหมอน พัฒนารูปแบบโรงเลี้ยงไหมและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไหม รวมถึงสารชีวและให้คำแนะนำกระบวนการฟอกย้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์ และ 3.การรับรองมาตรฐานหมอนไหมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ในการยื่นขอการรับรองหมอนไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหม โดยกำหนดพื้นที่นาร่องในการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และหนองคาย โดยตั้งเป้าจะเพิ่มพื้นที่ดำเนินการเป็น 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ หนองคาย ราชบุรี จันทบุรี และพิจิตร ภายในปี 2558

'สกย.พะเยา' ยัน ช่วยเหลือเต็มที่ สวนยางพายุถล่ม

● สกย.พะเยา ยืนยันช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บอย่างเต็มที่ ล่าสุดส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นแล้ว

นายไสว ทะอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บในเขตพื้นที่หลายตำบลของ อ.เมือง จ.พะเยา ทำให้สวนยางพาราของเกษตรกรได้รับความเสียหายหักโค่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเขาพร้อมคณะได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นและเก็บข้อมูลสวนยางพาราของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในการตัดแต่งกิ่งต้นยางที่หักโค่นและการจัดการต้นยางที่เสียหายเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง หากมีสวนยางท่านใดที่เสียหายเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขและเกษตรกรเจ้าของสวนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ทาง สกย.จังหวัดพะเยาก็ยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ด้าน นายสมศักดิ์ พรหมเผ่า ครูช่าง สกย. และประธานกลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านโหม่นนคร ต.บ้านโหม่น อ.เมือง จ.พะเยา เปิดเผยว่า พายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นในปีี้ มีความรุนแรงมาก พัดทำลายต้นยางของเขาและสมาชิกกลุ่ม รวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความเสียหายหักโค่นเป็นจำนวนมาก บางสวนก็เป็นต้นยางขนาดใหญ่ที่พร้อมจะเปิดกรีดในปีนี้ ทำให้เกษตรกรรู้สึกเสียใจและเสียดาย สำหรับของเขากรีดแล้ว 3 ปี ได้รับความเสียหายเกือบ 500 ต้น

ไทยพร้อมประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน โดยมี นายสุวิทย์ เทพอารักษ์ เชาวนิกการ กปร. พร้อมผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 84 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม



โดยหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน สำนักงบประมาณ และ ปตท. เป็นต้น

การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา ถึงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 จากกรอบทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ 23 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการในช่วงต้นปี 2557 ประกอบกับการศึกษาข้อมูลของประเทศอื่น ๆ ในการใช้ประโยชน์



การผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในการส่งเสริมและขยายผลงานหญ้าแฝกซึ่งจะทำให้เพิ่มศักยภาพในการดำเนินการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งให้มีการส่งเสริมหญ้าแฝกในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การป้องกันและบรรเทาปัญหาจากดินถล่ม การป้องกัน/แก้ไขการพังทลายจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คอสะพาน เป็นต้น ตลอดจนการขยายเครือข่าย โดยดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน และองค์กรเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่าง



จากหญ้าแฝกประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เช่น การใช้หญ้าแฝกเพื่อบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำที่มีสารปนเปื้อน บำบัดสารตกค้างในดิน พื้นฟูสภาพเหมือง การป้องกันดินถล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหญ้าแฝกในด้านต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างเต็มศักยภาพจึงเห็นควรดำเนินการ การศึกษาทดลองวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การศึกษาเรื่องหญ้าแฝกในการป้องกันดินถล่ม การศึกษาวิจัยการใช้หญ้าแฝกเพื่อบำบัด

พื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยพืช อาทิ การบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสียจากกองขยะ การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม การบำบัดน้ำที่มีสารปนเปื้อน โลหะหนัก/ น้ำจากเหมืองแร่ การบำบัดสารตกค้างในดิน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมและขยายผล

ทั้งนี้จากการดำเนินการในปัจจุบันของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลัก โดยยังมีได้ใช้งานหญ้าแฝกในด้านอื่น ๆ ที่หญ้าแฝกมีศักยภาพอยู่มาก ดังนั้นจึง

แท้จริงกับเกษตรกรและประเทศชาติ ทั้งสำนักงาน กปร. จะสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การจัดพิมพ์เอกสาร วารสาร จัดหมายข่าว งามเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น

ในการนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ที่ผ่านมา ประกอบด้วยความก้าวหน้าในการติดตามและประเมิน



ผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาการป้องกันดินถล่ม และการดำเนินงานโครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยเมล็ด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานถึงการเตรียมการเข้าร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ณ เมืองคานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจะนำคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานหญ้าแฝก และนักวิชาการที่มีผลงานหญ้าแฝกดีเด่นรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญถือเป็นพระราชพิธีที่กระทำขึ้นเพื่อความ เป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก

โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย สำหรับวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธี

พราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา ระหว่างเวลา 08.09-08.39 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

และปีพุทธศักราช 2557 นี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หีบทองปีนี้ ได้แก่ นางสาวเพชร ลาภผล นักวิชาการประมงปฏิบัติกร กรมประมง นางสาวกาญจนา นาลักษณ์ขณะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เทพีคู่หีบเงิน ได้แก่ นางสาวจรรวีรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมวิชาการเกษตร นางสาวจิغمัมพร สุทธิฤทธิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว คู่เคียง มีจำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิศริยยศ จำนวน 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้า และ ไส พระโคตำรอง ได้แก่ มัน และ กง.



ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เช่าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (กสน.3) ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 100 ราย พื้นที่รวมประมาณ 600 ไร่ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕

กพส.จัดสรรวงเงินกู้4,000ล้านบาท เพิ่มทุนการบริหารงานสหกรณ์

พิจิตร : นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารเงินกพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าปรับเพื่อการส่งชำระหนี้เงินกู้รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร โดยมีนายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโอฬารนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

นายปริญญา กล่าวว่า กพส. เป็นกองทุนที่ให้เงินกู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานของสหกรณ์ การ

ผลิตและการตลาด และสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งทุน และทุกปีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจความต้องการการใช้เงินกู้ของสหกรณ์เพื่อนำมาจัดทำแผนงานการใช้เงินของ กพส. โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีวงเงินให้สหกรณ์กู้ 4,000 ล้านบาท แต่มีสหกรณ์แจ้งความต้องการขอกู้เงินจากกพส. เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน 1,684 แห่ง คิดเป็นเงิน 6,267.22 ล้านบาท และโครงการพิเศษเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2,228.60 ล้านบาท

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้พิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินกู้จากวงเงินงบประมาณที่มีอยู่เพื่อให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามแผนงานและโครงการของสหกรณ์ดังกล่าว คือ โครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท โครงการพิเศษ จำนวน 1,800 ล้านบาท

■ กก. ยันไม่แทรกแซงราคาตลาดผ่านระบบสหกรณ์ 3 พันต้น

MOU บริหารผลผลิตลิ้นจี่

สหกรณ์การเกษตร จับมือสถาบันเกษตรกร modern trade ลงนาม MOU ซื้อขายลิ้นจี่ หวังเร่งกระจายออกนอกแหล่งผลิต คาดปี 57 มีผลผลิตออกสู่ตลาด 59,199 ตัน พร้อมชูแนวคิด "ZERO SURPLUS" บริหารจัดการสินค้าเกษตรมิติใหม่

เชียงใหม่ : นายเลิศศักดิ์ ธีระตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขายลิ้นจี่ ระหว่างสถาบันเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและ modern trade เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน โดยมีนายวินัย กลีรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธี ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮอริซันต์ จังหวัดเชียงใหม่

นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์ลิ้นจี่ในปีนี้มี การออกดอกที่ช้าออกไป 2-3 สัปดาห์ ทำให้การเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ต้อง

เลื่อนตามไปด้วย โดยช่วงเวลาที่ลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือวันที่ 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557 คาดการณ์ว่า จะมีผลผลิตจากทั้ง 4 จังหวัดรวมกันประมาณ 59,199 ตัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการผลผลิตในช่วง peak ด้วยความละเอียดรอบคอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมอบหมายคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้มีการวางแผน และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการลิ้นจี่ โดยจะกระจายผลผลิตในช่วง peak ให้ทันทั่วทั้งปี ภายใต้หลักการเน้นการปรับสมดุลปริมาณการผลิต (Supply) และปริมาณความต้องการ (Demand) ในพื้นที่ให้มากที่สุด ไม่แทรกแซงราคา ให้กลไกปกติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้จังหวัดเป็นแกนหลักในการทำแผนบริหารจัดการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับ

จังหวัด (คทจ.) และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board)

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาภาคเหนือ และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยปรับแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ในมิติใหม่ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียนและตลาดโลก ด้วยการบริหารจัดการสินค้าเกษตรมิติใหม่ "ZERO SURPLUS" ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรช่วงกระจุกตัวให้มีปริมาณผลผลิตส่วนเกินเหลืออยู่ในมือเกษตรกรน้อยที่สุด ภายใต้หลักความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อ (Demand และ Supply) และได้วางกิจกรรมแรกของการปรับสมดุล Supply-Demand ตามสภาพธรรมชาติ คือ การซื้อขายลิ้นจี่ผ่านระบบสหกรณ์ใน

ระยะแรกก่อนถึงช่วง peak เป็นการกระตุ้นตลาดโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่อาสาเข้ามาช่วยทำงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ คาดว่าวิธีขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ และสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ได้โดยแท้จริง

ด้าน นายวินัย กลีรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงล่วงหน้าระหว่างผู้ผลิตลิ้นจี่ คือ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจาก 4 จังหวัด กับผู้รับซื้อและรวบรวมลิ้นจี่ คือ สหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 1,000 ตัน มูลค่าประมาณ 30,000,000 บาท และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับซื้อ และรวบรวมลิ้นจี่ กับผู้กระจายผลผลิตปลายทางอีกจำนวน 8 แห่ง ทั้งนี้ คาดหวังว่าตลอดฤดูกาลผลิตจะมีมูลค่าการซื้อขายร่วมกันในระบบสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน จากแหล่งผลิตทั้ง 4 จังหวัด



คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ...ยุค ลิ่มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวัน ประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี โอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ณ วัดหนองหว้า ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กรมตรวจบัญชีฯ ดิวเข้มบัญชีสวนปาล์มน้ำมัน-ยางพารา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดิวเข้มบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางพารา-ปาล์ม น้ำมัน มุ่งยกระดับความรู้ด้านบัญชีให้ใช้วางแผนลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ช่วยปลดหนี้ นำไปสู่การออม ภายใน 3 ปี มีเป้าหมายกว่า 5,550 คน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีการผลิต 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันเชือกสุตลาต ประมาณ 13.20 ล้านตัน และมีผลผลิตยางพารา ประมาณ 4.02 ล้านตัน แต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวได้ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นราคาปัจจัยการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งพันธุ์ปาล์ม น้ำมัน และพันธุ์ยาง ปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรู เครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงราคาน้ำมันที่ค่อนข้างแพง และยังมีค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยต้นทุนการผลิตปาล์ม น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 4-5 บาท/กิโลกรัม ขณะที่การผลิตยางพารามีต้นทุนกว่า 50 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องปรับลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง เพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมัน และยางพาราได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้เร่งสานต่อโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม น้ำมัน และยางพารา โดยมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม น้ำมัน และยางพาราในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล ได้รับการอบรมความรู้ด้านบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

โดยโครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม น้ำมัน ได้รับการสอนแนะนำการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพปีละกว่า 850 คน และเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ประมาณ 1,000 คน ภายในปี 2559 ตั้งเป้าเกษตรกรรวมไม่น้อยกว่า 5,550 คน

กรมตรวจฯ เข้าร่วมโครงการปลูกไม้ผลครอบครัว 1 ต้น

กรมตรวจบัญชีฯ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครือข่ายครูบัญชีทั่วประเทศ ร่วมโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษาครอบครัวละ 1 ต้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวไว้ในโอกาสที่เป็นมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าร่วม “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น” ตามนโยบายของนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

โดยเบื้องต้นตนได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีและภาคีเครือข่ายด้านบัญชี อาทิ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ และกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญความดีถวายสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อการพัฒนาระบบบัญชีของประเทศ และเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยการร่วมพลังในการปลูกไม้ผลบ้านครอบครัวละหนึ่งต้นและสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยหมักพระราชทานของพระองค์ท่าน เพื่อให้ไม้ผลเหล่านั้นเติบโตเป็นคลังอาหารของชุมชนนำมาสู่การลดรายในครัวเรือนต่อไป ทั้งนี้กรมตรวจบัญชีได้สั่งให้ทุกหน่วยงานติดตามผลงานของโครงการดังกล่าวและรายงานให้กรมทราบเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้ผลยืนต้นไว้จำนวน 33 ชนิด 60 สายพันธุ์สำหรับผู้สนใจทั้งในและนอกประเทศ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองหรือติดต่อขอได้ตามหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ www.growforprincess.go.th

เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาลินค้ำเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ หารือกับรัฐบาล ตั้งอนุกรรมการรายพืช 11 ชุดเร่งศึกษามาตรการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาลินค้ำเกษตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว สิ่งเกาะติดปัญหาข้าวนาปรัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา และผลไม้เร่งด่วน พร้อมนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาลินค้ำเกษตรกับสศก.ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาราคาลินค้ำเกษตรว่า จากมติที่ประชุมติดตามสถานการณ์ลินค้ำเกษตร ความก้าวหน้าจัดทำโซนนิ่งเกษตรและสถานการณ์ภัยแล้งก่อนหน้านี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการลินค้ำเกษตร เพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลินค้ำในแต่ละรายการ ทั้งนี้หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการลินค้ำเกษตรเป็นรายชนิด โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตรายกลุ่มลินค้ำ 11 คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง

“สำหรับลินค้ำเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาระยะสั้นในขณะนี้คือ อาทิ ข้าวนาปรัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา และผลไม้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการผลผลิตอย่าให้เกิดปัญหาล้นตลาด รวมทั้งให้เร่งประสานผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในการรับซื้อลินค้ำเกษตรที่เป็นส่วนเกินของตลาดไปแปรรูป โดยได้วางแนวทางการบริหารจัดการไว้ 2 มาตรการคือมาตรการระยะสั้น

และมาตรการระยะยาวภายใต้อนุกรรมการการบริหารการผลิตรายกลุ่มลินค้ำเกษตร 11 คณะ ในกรทบทวนที่ในการศึกษาข้อมูล ทั้งด้านการผลิตและความต้องการของตลาดเพื่อนำไปกำหนดโซนนิ่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการของตลาด นายชวลิต กล่าว

นายชวลิต กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการติดตามปฏิทินการผลิตลินค้ำที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่จัดทำขึ้น และข้อมูลผลผลิตลินค้ำเกษตรของจังหวัดต่างๆ ที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด ในการวางแผนการผลิต และวางแผนการตลาด ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการผลผลิตตามปฏิทินผลผลิตเกษตรในปี 2557 ซึ่งการหารือดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 11 คณะ มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาลินค้ำเกษตร และพื้นที่เพาะปลูกที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดที่โซนนิ่งลินค้ำเกษตรที่สำคัญ ไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 20 ชนิดตั้งที่กล่าวข้างต้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาหาเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตลินค้ำในแต่ละพื้นที่ ว่าสามารถผลิตลินค้ำเกษตรชนิดใดได้บ้าง รวมทั้งคาดการณ์ปริมาณการผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกันและชัดเจน เพื่อป้องกันและแก้ไขลินค้ำเกษตรล้นตลาด รวมทั้งให้นำข้อมูลที่ได้ประกอบคำของบประมาณ ปี 2558 ของหน่วยงานต่างๆ มาประกอบการพิจารณา และแจ้งผลให้ สศก. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

ของบปราบขายทุเรียนอ่อน

นายอิฟาร์ พัทธ์ชัย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้มะม่วง (พดุมบอร์) ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอของบ 1.7 ล้านบาท จากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบขนส่งและจำหน่ายทุเรียนอ่อน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการควบคุมให้จำหน่ายทุเรียนคุณภาพดี จากก่อนหน้าพื้นที่ศาลเพิ่มไม้ตัดสีเหลืองโทษจำคุกผู้จำหน่ายทุเรียนอ่อน โดยไม่รอลงอาญา "ก่อนหน้านี้เคยมีการลงโทษจำคุกทั้งปรับเงินเป็นแสนบาท และยึดตู้คอนเทนเนอร์ ของพ่อค้าที่หลอกจำหน่ายทุเรียนอ่อนมาแล้ว จึงอยากฝากไปยังผู้ปลูกผลไม้ทุกชนิดว่า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกฎหมายอาญา ครอบคลุมถึงคุณภาพสินค้าทุกชนิด จึงขอให้ร่วมกันผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค"

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการป้องกันราคาลิ้นจี่ตกต่ำ ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และน่าน โดยจัดสรรงบประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภค และสนับสนุนค่าขนส่ง ให้แก่ กลุ่มสหกรณ์ผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่ เพื่อกระจายผลผลิต 9,360 ตัน ออกจากพื้นที่ 4 จังหวัด ก่อนถึงช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ดินจี่จะออกสู่ตลาดมากที่สุด โดยคาดว่าจะมีปริมาณลิ้นจี่ในปีนี 59,000 ตัน ราคาในปีนี้จึงไม่น่าจะมีปัญหาประกอบกับคุณภาพลิ้นจี่ค่อนข้างดี

นางจิราวรรณ แฉ่มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรปริมาณจำหน่ายนมโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2557 วันละ 1,267 ตัน ให้แก่เอกชน 72 ราย ตามที่คณะกรรมการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนเสนอ โดยคิดเป็นนมกล่องหรือนมถุงวันละ 7.67 ล้านกล่อง จำหน่ายใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ.



ตรวจเยี่ยมโครงการ ● Smart Office นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ Smart Office ของเกษตรกรอำเภอในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร และการให้บริการทางด้านการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One-Stop-Service) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมโดยนำอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และขบวนการจัดการเข้ามาช่วย เพื่อให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันก่อน

กรมตรวจฯ เผยผลจัดเกรดสหกรณ์ ซึ่งยังมีข้อบกพร่องและความเสี่ยงสูง 2 พันกว่าแห่ง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดระดับกลุ่มสหกรณ์จากทั้งหมด 7,203 สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน และระดับเสถียรภาพทางการเงินเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีสหกรณ์ที่มีการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม AAA จำนวน 4,734 สหกรณ์ ขณะเดียวกันยังพบว่า มีสหกรณ์กลุ่ม AA ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ และ/หรือจัดทำรายงานทางการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด จำนวน 2,006 สหกรณ์

นอกจากนั้น ยังพบว่า มีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องจากการดำเนินงานและ/หรือจัดทำรายงานทางการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม A จำนวน 463 สหกรณ์ ในจำนวนนี้เป็นสหกรณ์การเกษตร 287 สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน 38 สหกรณ์ สหกรณ์นิคม 18 สหกรณ์ สหกรณ์บริการ 41 สหกรณ์ สหกรณ์ประมง 1 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า 21 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ 57 สหกรณ์

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดติดตามดูแลสหกรณ์กลุ่ม AA และกลุ่ม A ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยขอให้ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี พร้อมพิจารณาขยายขอบเขตการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งยังให้คำแนะนำและสอนแนะนำการทำบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนด เพื่อป้องกันการทุจริตและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกและสหกรณ์ได้

“ผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ ประมาณ 80 - 90 % จัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ทั้งยังมีระบบควบคุมภายในที่ดี และสมาชิกเข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์ ซึ่งทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ส่วนอีก 10 % ยังลงบัญชีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ตั้ง และการรายงานทางการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ บางส่วนเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงสั่งการให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดต่างๆ ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามดูแลสหกรณ์ที่มีปัญหา โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อช่วยให้สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นด้วย” นายวิณะโรจน์กล่าว

'ตรอกนอง' นำร่องอบต. คุมแมลงวันผลไม้-เพื่อส่งออก



จำนวนแมลงวันผลไม้เป็นหมื่น 5 ล้านตัว ได้ถูกปล่อยลงในพื้นที่ 16,200 ไร่ ครอบคลุม เขตปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักของ อบต.ตรอกนอง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง และพีชอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 31 สัปดาห์

"ช่วงเวลานี้ จะมีกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพแมลงวัน เป็นหมื่น ประเมินสถานการณ์แมลงวัน จากรบบกับดักทุกสัปดาห์ และเก็บตัวอย่าง ผลไม้ทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งทำความสะอาด สวน ดัดพืชอาศัย วางกับดักเพื่อลดประชากร แมลงวันทั้งในและรอบๆ พื้นที่ ซึ่งจากผลการ ดำเนินงานช่วง 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.2556) สัดส่วนของแมลงวันผลไม้เป็นหมื่นและแมลง ธรรมชาติเพิ่มขึ้นกว่า 200 ล้านตัว" อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร แจง

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศผู้มาเข้า ให้เป็นเงื่อนไขกีดกันสินค้าเกษตรและอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการปนเปื้อนสารพิษและแมลงศัตรูพืช หนึ่งในนั้นคือ **"แมลงวันผลไม้"** ที่สร้างปัญหาให้แก่ผู้ส่งออกของไทย

ทั้งนี้ แมลงวันผลไม้ เป็นปัญหาที่ อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (IPPC) ได้ประกาศใช้มาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยพืช (ISPMs) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ในการดำเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้

ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องบริหารจัดการ ควบคุมแมลงวันผลไม้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นอาจสูญเสียตลาดส่งออก

ได้ เพื่อเป็นการป้องกันและรับมือกับอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับสินค้าพีช ฝรั่ง ผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรโดย **นายโอฬาร พิทักษ์** อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดเขต ควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมังคุดพื้นที่ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อต้นปี 2556

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ (มกอช.) บูรณาการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ตรอกนอง **เพื่อเป็นโมเดลนำร่อง สร้างเขตที่มีกระบวนของ แมลงวันผลไม้** ที่ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศกำหนดขอบเขต กำหนดจุดวางกับดัก และจุด ปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมื่น

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า การดำเนินงานต่อไปตามแนวทาง มาตรฐานสุขอนามัยพืชนี้ จะทำให้พื้นที่ปลูก มังคุดเพื่อการส่งออก ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี สามารถก้าวไปสู่การประกาศเป็น เขตควบคุมที่การแพร่หลายของแมลงวัน ผลไม้ต่ำ (ISPMs) ตาม อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขา พืชระหว่างประเทศ (IPPC) ดังกล่าวข้างต้นได้

อย่างไรก็ตาม ทั้งมวลนี้ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ การ สร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ และการขยายตลาดส่งออกผลไม้ ไทยได้ในอนาคต



โอฬาร พิทักษ์

หนุนเลี้ยงหมูหลุมลดใช้จ่าย

นายธนิต เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะลงพื้นที่เปิดการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมระดับเขต ภาคอีสาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงหมูหลุมของกลุ่มเกษตรกรหมูหลุมอินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน บ้านยอดโพธิ์ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ยกกระตือรือร้นเกษตรกรหันมาเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเป็นอาชีพการเกษตรแบบห่วงโซ่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เริ่มจากการใช้อาหารสัตว์ที่ผลิตขึ้นจากพืชธรรมชาติในการลดต้นทุน และยังคงลดมลภาวะ นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน และมีตลาดเนื้อสุกรที่สะอาด ปลอดภัย ราคาถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าฟาร์มหมูขนาดใหญ่ พร้อมกับมีเป้าหมายให้สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าไปดูแลส่งเสริม

นายธนิตกล่าวว่า สำหรับอาชีพเลี้ยงหมูหลุม ถือเป็นนโยบายสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนายกระดับส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงที่เน้นวิถีพื้นบ้าน มีการผลิตอาหารหมูลดต้นทุน รวมถึงการทำปุ๋ยชีวภาพจากขี้หมูที่เป็นคอกดิน สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องมลภาวะส่งกลิ่นเหม็นในฟาร์ม ถือเป็น การเลี้ยงที่ครบวงจร นอกจากนี้ยังได้ส่งผลดีต่อตลาดชุมชน ได้รับประทานเนื้อหมูที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ และยังสามารถซื้อเนื้อหมูได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด ไม่ต้องมีปัญหारेื่องเนื้อหมูแพง เพราะเลี้ยงเอง ขายกันเองในชุมชน ในอนาคตจะได้นำเอาประสบการณ์จากศูนย์เรียนรู้หมูหลุมอินทรีย์ วิถีพื้นบ้าน บ้านยอดโพธิ์ ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบส่งเสริมเกษตรกรต่อให้หันมาเลี้ยงหมูหลุมมากขึ้น

กลุ่มแผนอัมชานาติดหล่ม

โพสทูเดย์ เกษตรฯ กุ่มขมิบอัมข้าว นาปรัง-นาปีฤดูใหม่ ชี้รัฐบาลรักษาการ ไม่มีอำนาจอนุมัติเงินช่วยเหลือ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือชาวนาที่เตรียมปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ หรือปีการผลิต 2557/2558 ที่จะเริ่มปลูกประมาณเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ต.ค. 2557 ถึง ก.พ. 2558 รัฐบาลคงจะไม่มีมาตรการช่วยเหลือชาวนา เช่น การอุดหนุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะชาวนากว่า 1 ล้านครัวเรือน ที่ยังไม่ได้เงินค้ำรับจำนำข้าวจากรัฐบาลเป็นเงินกว่า 1 แสนล้านบาท เพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณผูกพันได้

อย่างไรก็ตาม กรมการข้าวเสนอว่า ควรรณรงค์ให้ชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยเฉพาะลดการปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ส่วนในระยะยาว หากรัฐบาลใหม่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวหรือนโยบายประกันรายได้ คงต้องใช้วิธีรณรงค์จัดโซนนิ่งและ

ลดพื้นที่ปลูกข้าว และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น เช่น ย้อย ข้าวโพด

นายชวลิต ระบุว่า ได้สั่งการให้คณะกรรมการด้านการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ทบทวนแนวทางการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิต 8-10 ล้านตัน จากนั้นจะเสนอแนวทางให้นายกฯ พิจารณาข้อเสนอในวันที่ 15 พ.ค.นี้

“โจทย์คือจะช่วยเหลือนาปรังรอบที่ 1 ที่กำลังเก็บเกี่ยวอย่างไร เพราะผลผลิตออกมามาก ในขณะที่รัฐบาลเร่งระบายข้าวในสต็อก ทำให้ราคาข้าวเปลือกบางพื้นที่อยู่ที่ 5,000-6,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นระดับราคาต่ำกว่าต้นทุนทำนาเสียอีก” นายชวลิต กล่าว

ด้านหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั้น คาดว่าจะทำให้การปลูกข้าวนาปีของอินเดีย ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือ

ช่วงเดือน มิ.ย-ก.ย. ลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติ ขณะที่ผลผลิตการปลูกข้าวนาปีของอินเดียคิดเป็น 90% ของผลผลิตทั้งปี หรือราว 105 ล้านตัน ส่งผลให้ความต้องการข้าวจากประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาข้าวจะยังไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะการสำรองข้าวทั่วเอเชียเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นายชวลิต ยังกล่าวว่า ในส่วนการแก้ปัญหาโรคตายด่วนในฟาร์มกุ้งทั่วประเทศ จะเน้นการทำโซนนิ่งพื้นที่เลี้ยงกุ้งเป็น 3 โซน คือ ฝั่งทะเลอันดามัน จะเน้นการผลิตกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออกไปยังจีน กลุ่มลุ่มแม่น้ำปากพนัง เน้นการผลิตกุ้งขาวเพื่อการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ และพื้นที่แถบ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นการผลิตกุ้งขาวเพื่อส่งออกไปยังตลาดอียู

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ผลผลิตกุ้งไทยปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 2.5 แสนตันเท่านั้น ขณะที่กรมประมงยืนยันว่า ผลผลิตกุ้งนาจะได้ 2.7-3 แสนตัน ■